



'ราชกรุป' สรรถไฟฟ้า-มอเตอร์เวย์ เร่งคุยพันธมิตรมุด2โรงไฟฟ้าตะวันตก

ผู้จัดการรายวัน360° - "ราชกรุป" ปรับพอร์ตลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เล็งประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก รถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงเข้มและสีแดงอ่อน มอเตอร์เวย์ M6 และ M81 พร้อมเผยแพร่เจรจาตั้งพันธมิตรร่วมทุนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตกใหม่ 2 โรง รวม 1.4 พันเมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุนรวม 3 หมื่นล้านบาท คาดว่าได้ข้อสรุปพร้อมลงนามสัญญา PPA ในไตรมาส 2 แยม Q2 สรุปดีลโรงไฟฟ้าต่างประเทศ 1-2 โครงการ

นายกิจจา ศรีพิพัฒน์กฤษฎะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราชกรุป จำกัด (มหาชน)(RATCH) เปิดเผยว่า ได้ปรับวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อขยายฐานธุรกิจไฟฟ้าไปยังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รองรับโอกาสการลงทุนภายในประเทศตามยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าปี 2561-80 โดยวางเป้าหมายในปี 2566 บริษัทฯจะมีสัดส่วนการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน อยู่ที่ 80% ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 20% จากปัจจุบันอยู่ที่ 10% ทำให้มีสัดส่วนรายได้ทั้งในและต่างประเทศ อยู่ที่ 50:50 และมีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น 1 หมื่นเมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.86 พันเมกะวัตต์ โดยบริษัทสนใจเข้าประมูลโรงไฟฟ้า IPP ภาคกลางตอนบน

ทั้งนี้บริษัทยังสนใจลงทุนโครงการรถไฟฟ้า ถนนมอเตอร์เวย์ที่กำลังเปิดประมูลรวมทั้งธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things ไทโรคมานาคม และบริหารจัดการน้ำ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก โครงการ

การรถไฟฟ้าชานเมืองสีแดงเข้มและสีแดงอ่อน โครงการถนนมอเตอร์เวย์ 2 สาย คือสาย M6 (บางปะอิน-โคราซ) และ M81 (บางใหญ่-กาญจนบุรี) โดยในปี 2562 บริษัทตั้งงบลงทุนรวม 1-2 หมื่นล้านบาท เพื่อเดินหน้าการลงทุนทั้งด้านโรงไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภค

นายกิจจา กล่าว ว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) อนุมัติให้บริษัทเป็นผู้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าภาคตะวันตกใหม่ 2 โรง รวมกำลังผลิต 1.4 พันเมกะวัตต์ โดยส่วนหนึ่งเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าโคราชที่หมดอายุในปี 2563 นั้น ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาตั้งพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าเข้ามาร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าดังกล่าว คาดว่า จะได้ข้อสรุปในไตรมาส 2 นี้ และคาดว่าจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในไตรมาสนี้เช่นกัน

เหตุผลการตั้งพันธมิตรเข้ามาร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตกใหม่ทั้ง 2 โรงหรือในนามโรงไฟฟ้าหินกอง หน่วยที่ 1 และหน่วย 2 เพื่อหวังต่อยอดการลงทุนโครงการอื่นๆ ในอนาคตร่วมกับพันธมิตร โดยโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าว จะเริ่มก่อสร้างในปี 2564 เสร็จในปี 2567 และปี 2568 ใช้เงินลงทุนรวม 3 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการกู้ 75% และเงินทุน 25% วงเงินลงทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับ ปตท.เพื่อซื้อก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วย ส่วนราคาค่าไฟฟ้าที่เจรจากับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นั้น ยืนยันว่าเป็นราคาที่ช่วยให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมถูกลง และไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ

ของภาคเอกชน นอกจากนี้ ในไตรมาส 2/2562 บริษัทฯมั่นใจว่าจะสรุปดีลการร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศได้ 1-2 โครงการ โครงการละกว่า 100 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในโครงการดังกล่าวราว 20-25% หลังจากบริษัทแสวงหาโอกาสการลงทุนโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (SPP) ในไทยอีก 2 โครงการ และต่างประเทศอีก 6 โครงการ อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดและเจรจาการร่วมทุนกับพันธมิตร มีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังน้ำ และ IPP ซึ่งแต่ละปี ราชกรุปต้องทำกำลังการผลิตใหม่อย่างน้อยปีละ 700 เมกะวัตต์ รองรับโรงไฟฟ้าที่จะทยอยหมดอายุลงตั้งแต่ปี 2568 ปี 2570 และ 2576.